

# Bộ Công Thương Chủ động cùng địa phương tìm giải pháp phát triển bền vững

## DIỆU THÚY

Ngày 27/7/2012, đồng chí Vũ Huy Hoàng - Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã cùng Đoàn công tác của Bộ về thăm và làm việc với 2 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh, để nắm bắt thực tế tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt là hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại, nhằm chủ động cùng các địa phương tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, phát triển bền vững.



### Bắc Giang: Cần tiếp tục phát huy lợi thế

Tại Bắc Giang, các đồng chí Trần Sỹ Thanh - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Hải - Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban ngành đã đón tiếp và làm việc với Đoàn.

Năm 2012, Bắc Giang đặt mục tiêu GTSXCN đạt 6.780 tỷ đồng, tăng 24% so với năm trước; kim ngạch xuất khẩu đạt 1.150 triệu USD, tăng 51,3%; nhập khẩu 1.190 triệu USD, tăng 54,5%; tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu bán lẻ đạt 12.000 tỷ đồng, tăng 24,8% so với năm 2011. Định hướng đến năm 2015 của ngành Công Thương Bắc Giang là tập trung cao cho phát triển công

ngiệp - tiểu thủ công nghiệp để đẩy mạnh tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tập trung phát triển các KCN, CCN và một số ngành công nghiệp chủ lực; phấn đấu đạt mức tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 - 2015 là 25%/năm. Bên cạnh đó là nâng cao chất lượng hiệu quả công tác khuyến công, đầu tư hạ tầng thương mại, tổ chức tốt mạng lưới bán lẻ, xây dựng hệ thống kho, chợ bán buôn; Chuyển hướng giảm xuất thô và tăng xuất khẩu các mặt hàng chế biến, công nghệ, điện tử.

Theo ông Bùi Văn Hải - Chủ tịch UBND tỉnh, tình hình kinh tế Bắc Giang tăng trưởng khá, nhưng số lượng doanh nghiệp gặp khó khăn nhiều. Toàn tỉnh có trên 3.000 doanh nghiệp, nhưng

97% là doanh nghiệp vừa và nhỏ (DN VVN), trong đó có vài hàng trăm doanh nghiệp đang sản xuất rất cầm chừng. Đây là khó khăn chung của cả nước, nhưng nội tại mỗi doanh nghiệp cũng có khó khăn riêng như vốn nhỏ, năng lực chưa cao, quản trị chưa tốt, khó vay vốn... Tỉnh đề nghị có chính sách liên quan tới DN VVN trong giai đoạn này, đặc biệt là mặt bằng, vốn và đào tạo nhân lực quản trị. Bắc Giang cũng đã có nhiều đề xuất với Chính phủ và các Bộ ngành có liên quan về những vấn đề chung, như có được sự hỗ trợ của Chính phủ với những địa phương khó khăn đối với thu ngân sách trong việc đầu tư các cụm công nghiệp nhỏ và vừa về hạ tầng để thu hút lao động; tăng cường sự phối hợp giữa trung ương và địa phương về

quản lý dòng vốn FDI. Với Bộ Công Thương, Tỉnh đề nghị có được quy hoạch cụ thể về phát triển các lĩnh vực công nghiệp; nhân rộng các mô hình thí điểm tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp bằng nguồn kinh phí khuyến công quốc gia; thông tin thị trường; phối hợp các chương trình đưa hàng Việt về nông thôn; giới thiệu các nhà đầu tư xem xét đầu tư nhà máy nông cụ cầm tay, nhà máy sản xuất rượu bia, nước giải khát, thuốc lá tại khu công nghiệp lớn của Tỉnh...

Xung quanh các vấn đề lãnh đạo và các sở ban ngành Bắc Giang đặt ra, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã đề nghị các vụ chức năng liên quan của Bộ Công Thương trực tiếp trả lời. Tiếp đó, Bộ trưởng đã nhận định.

Để phát triển tốt trong những tháng còn lại của năm 2012 và giai đoạn đến năm 2015, Bắc Giang cần khai thác tốt hơn nữa lợi thế về vị trí địa lý của tỉnh đó là gần Hà Nội, nằm trong vùng trọng điểm kinh tế Bắc bộ, gần đường sắt, hàng không, đường biển, lại là cửa ngõ của Trung Quốc - Asean trên tuyến đường bộ đi qua Lạng Sơn và Bắc Giang. Cùng với phát triển bề rộng thì Bắc Giang cần quan tâm đến phát triển bề sâu. Mở rộng mô hình các DN ở nông thôn sử dụng nhiều lao động, và ở trung tâm thành phố thì cần tập trung cho chế biến sâu. Bên cạnh đó, chú ý bảo vệ môi trường trong bối cảnh đầu tư ngày càng mở rộng, nhất là tại khu vực trung tâm thành phố. Đề nghị hình thành ổn định và xây dựng thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực (ngoài mặt hàng điện tử) của địa phương trên cơ sở chiến lược XNK của tỉnh; phát triển dịch vụ thương mại đặc biệt là bán lẻ; tăng cường công tác quản lý thị trường và đào tạo nguồn nhân lực...

Với những kiến nghị của tỉnh, Bộ Công Thương sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan để sớm có những kết quả cụ thể. Việc nâng mức hỗ trợ cho hạ tầng cụm công nghiệp từ 6 tỷ đồng/CCN lên cao hơn nữa cũng sẽ được kiến nghị

với Chính phủ trong năm 2013 để thay đổi cho phù hợp với nhu cầu; sẽ thúc đẩy các dự án thuộc lĩnh vực điện nhưng cũng kiến nghị với tỉnh tiếp tục tạo thuận lợi cho các dự án của Bộ và DN thuộc Bộ như dự án Đạm Hà Bắc, trạm và đường dây 500 kV Sơn La - Hiệp Hoà; tích cực quản lý thị trường, ngăn ngừa việc lợi dụng của thương nhân nước ngoài trong thu mua nông sản...

Bộ trưởng tin tưởng rằng, Bắc Giang nằm ở vị trí trung tâm trong tuyến hành lang kinh tế Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh đang được quy hoạch, nếu thực hiện được quy hoạch này thì sẽ giúp địa phương phát triển rất tốt trong tương lai.

### **Bắc Ninh phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp hoá vào năm 2015**

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng và Đoàn đã về thăm và làm việc với tỉnh Bắc Ninh. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Nhân Chiến - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Tiến Nhường - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các Sở, ngành chức năng liên quan.

Trong điều kiện khó khăn chung của cả nước, thì Bắc Ninh lại đang thực sự nổi lên nhiều điểm sáng về phát triển công nghiệp, thương mại và mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp hoá vào năm 2015 sẽ sớm là hiện thực. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa, khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 75,38%; nông, lâm nghiệp và thủy sản chỉ còn 6,49%.

Theo đồng chí Nguyễn Nhân Chiến - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, trong thời gian qua, Bắc Ninh đã phát triển và có sự tăng trưởng tốt, giá trị sản xuất công nghiệp và xuất khẩu đều vượt kế hoạch của năm, lọt vào top các địa phương nộp ngân sách tốt về trung ương. Bắc Ninh cũng là điểm sáng thu hút đầu tư cả trong và ngoài

nước. Hiện cả tỉnh đã có trên 5.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó có những tập đoàn lớn của nước ngoài đầu tư như Canon, Samsung, Nokia... Lãnh đạo tỉnh thường xuyên làm việc với các doanh nghiệp để giải quyết ngay những vướng mắc khó khăn, trong 6 tháng đầu năm đã tổ chức hội nghị triển khai NQ 13 của Chính phủ; quyết liệt cải cách thủ tục hành chính; thực hiện đối thoại 2 lần với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; thực hiện tốt Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam để đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa trong nước, cùng với đẩy mạnh quảng bá du lịch...

Để Bắc Ninh cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2015 và trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 11/5/2012 phê duyệt "Đề án xác định một số chỉ tiêu chủ yếu và giải pháp thực hiện mục tiêu xây dựng Bắc Ninh cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2015". Theo đó, các chỉ tiêu cần phải đạt được là: tỷ trọng công nghiệp - xây dựng trong GDP đạt 69%, tỷ trọng ngành công nghiệp sử dụng công nghệ cao đạt trên 45%, tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP từ 35-40%. Về thương mại, định hướng của Bắc Ninh là đến năm 2015, sẽ phát triển thêm 100 cửa hàng bán lẻ tiện ích trên toàn địa bàn, tập trung đầu tư thêm nhiều nhà hàng, khách sạn...

Là địa phương phát triển kinh tế rất năng động, có diện tích đất tự nhiên nhỏ, nhưng dân số cao (gần 10,2 triệu người), nên nhu cầu sử dụng điện lớn, vì vậy, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đề nghị Bộ Công Thương cần ưu tiên triển khai thực hiện các dự án đầu tư điện lực theo quy hoạch, kế hoạch. Bên cạnh đó là có kế hoạch triển khai các công trình hạ tầng thương mại đã phê duyệt, xem xét kiến nghị Chính phủ cho thực

(Xem tiếp trang 39)

huy sản xuất các công trường, phân xưởng và các phòng ban của Công ty để có những giải pháp khắc phục kịp thời những nguy cơ về an toàn lao động trong quá trình sản xuất.

- Tập trung thực hiện khắc phục triệt để những tồn tại về kỹ thuật cơ bản, vệ sinh công nghiệp trong 6 tháng đầu năm; Thực hiện nghiêm túc việc nghiệm thu sản phẩm hàng ca, hàng ngày của cán bộ chỉ huy sản xuất của các công trường, phân xưởng; Duy trì việc chống xén cải tạo các lò đầu, lò chân chợ và một số điểm lò vận tải bị nén hẹp để đảm bảo công tác vận tải và thông gió.

- Rà soát lại các tài liệu địa chất như: điều kiện địa chất via than, địa chất thủy văn để từ đó làm cơ sở thiết kế hệ thống khai thác phù hợp với điều kiện thực tế, đồng thời

quản lý tốt các lò chợ đang khai thác đảm bảo thiết kế để giảm tổn thất than và đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác.

- Thực hiện tốt công tác quản lý vận hành các thiết bị cơ điện, vận tải, đặc biệt là việc thực hiện vận hành các thiết bị như: băng tải, bơm nước hầm, bơm trung tâm, tời trục, quạt thông gió chính và các quạt cục bộ thông gió cho các gương lò độc đạo; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình kỹ thuật an toàn đối công tác cơ điện, vận tải để hạn chế đến mức thấp nhất sự cố về điện và thiết bị.

- Tổ chức thực hiện huấn luyện lại quy trình kỹ thuật an toàn cho tất cả mọi người có liên quan đến việc sửa chữa, bảo dưỡng đường điện cao áp.

- Duy trì việc kiểm soát khí

và nước bằng các loại thiết bị mà Công ty đã trang bị cho các công trường, phân xưởng sử dụng. Thực hiện nghiêm túc việc đo kiểm soát hàm lượng khí mỏ bằng máy đo khí quang học cầm tay theo quy định, kết quả đo kiểm tra khí hàng ca phải đảm bảo chuẩn xác và ghi vào sổ theo dõi của đơn vị. Máy đo khí quang học trước khi mang vào lò phải được kiểm tra đầy đủ các bước và phải được kiểm tra theo quy định.

Trong quý III cũng như 6 tháng cuối năm 2012, toàn thể CBCNV Công ty Than Thống Nhất tiếp tục triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn, ổn định việc làm và tăng thu nhập cho người lao động. ❖

Thu Hà

## Bộ Công Thương chủ động cùng địa phương... (Tiếp theo trang 11)

hiện các dự án đầu tư trung tâm thương mại, siêu thị ở tất cả các địa bàn vào danh mục được hưởng ưu đãi; giúp Bắc Ninh quy hoạch phát triển công nghiệp phụ trợ; tổ chức các lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý thị trường các địa phương... Sớm đưa ra những hàng rào kỹ thuật cho phép để bảo hộ hàng nông sản, tiêu dùng trong nước sản xuất được, coi đó là các giải pháp hỗ trợ DN mà không vi phạm luật pháp quốc tế,...

Đánh giá cao sự phát triển thời gian qua của Bắc Ninh, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho rằng, trong thời gian tới, Bắc Ninh cần tiếp tục tận dụng lợi thế vị trí địa lý của mình, như: gần sân bay Nội Bài, phù hợp với những dự án có giá trị gia tăng cao. Ngoài công nghiệp thì vấn đề thương mại, xây dựng trung tâm hậu cần kỹ thuật... cần được nghiên cứu đầu tư tập trung ở một số nơi để thuận lợi và có chi phí rẻ nhất, nhanh nhất. Đã đến lúc phát triển công nghiệp Bắc Ninh cần có sự lựa

chọn hơn, phải tính đến trong số các dự án đầu tư thì tập trung vào những dự án tinh, tạo ra giá trị gia tăng cao và hàm lượng công nghệ lớn. Bắc Ninh cũng cần rà soát lại toàn bộ các quy hoạch trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại để có sự đồng bộ; đồng thời phải có chiến lược xuất nhập khẩu cụ thể, theo hướng cố gắng cân bằng xuất nhập khẩu để phục vụ cho sản xuất; cần có bước đi vững chắc hơn trong phát triển sản phẩm xuất khẩu chủ lực vừa về khối lượng, giá trị và tính ổn định. Bộ Công Thương sẵn sàng tham mưu với Tỉnh trong các lĩnh vực trên.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cũng đề nghị Tỉnh cần quan tâm nhiều hơn nữa đến vấn đề môi trường trong các làng nghề Bắc Ninh. Bộ trưởng nhấn mạnh: Với một tỉnh có mức độ đô thị hóa và phát triển công nghiệp tương đối cao, nhiều làng nghề thì môi trường rất quan trọng. Tỉnh đã quan tâm rồi, nhưng cần phải quan tâm hơn, dành thêm

nguồn kinh phí cho công tác bảo vệ môi trường.

Với những kiến nghị của địa phương liên quan đến quản lý thị trường, cụm công nghiệp, xúc tiến thương mại... Bộ Công Thương trong phạm vi quyền hạn của mình sẽ tập trung giải quyết. Những vấn đề liên quan tới các bộ ngành khác thì sẽ "cùng tiếng nói" với địa phương, gửi tới Chính phủ và các bộ ngành.

Bên cạnh việc sẽ ưu tiên cung cấp điện cho Bắc Ninh, thì Bộ Công Thương cũng đề nghị được tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của Bộ đã và đang triển khai dự án trên địa bàn; thực hiện tuyên truyền tiết kiệm điện và sử dụng điện có hiệu quả.

Được biết, trong thời gian tới, Bộ trưởng và Đoàn công tác sẽ tiếp tục có những chuyến thăm và làm việc với nhiều địa phương khác, như Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Hưng Yên... ❖